

Cô giáo Phạm Thị Út Ly

Cuộc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã và đang được cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quận Thanh Xuân làm theo bằng nhiều việc làm cụ thể. Với cán bộ giáo viên trong ngành giáo dục, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh không phải là những việc gì cao siêu mà ngay từng ngày, từng giờ lên lớp và trong cuộc sống giản dị đời thường. Tấm gương cô giáo Phạm Thị Út Ly với nhiều năm liền là giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp quận, ba năm liền cô đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Cô luôn là tấm gương cho nhiều thế hệ giáo viên của Tiểu học Nguyễn Trãi noi theo.



Cô Út Ly (đứng thứ tư từ trái sang phải)

Sinh ra và lớn lên tại thành phố Thanh Hoá. Năm 1998, cô tốt nghiệp THPT, sau đó cô Út Ly thi đỗ vào trường Đại học Sư phạm. Năm 2003 tốt nghiệp ra trường. Năm 2006 cô nhận công tác tại Trường tiểu học Nguyễn Trãi quận Thanh Xuân.

Với đức tính giản dị, ham học hỏi, cô giáo Út Ly luôn cố gắng tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức người giáo viên nhân dân, không ngừng tu dưỡng rèn luyện đạo đức, phẩm chất người giáo viên nhân dân không ngừng trao đổi kinh nghiệm với đồng nghiệp để có những bài giảng hay, phương pháp dạy học khoa học để truyền tải cho học trò những kiến thức không chỉ trên bục giảng mà còn dạy các em những kỹ năng sống. Những giờ giảng trên lớp hay hoạt động ngoại khoá cô luôn tạo tình cảm thân thiện gần gũi với học trò và coi các em như con của mình. Đây là đức tính tốt tạo niềm tin yêu kính trọng đối với các em học sinh. Học sinh hiểu bài là nguồn động viên khích lệ cô phải phấn đấu hơn nữa để đáp lại sự tin yêu kính trọng của học sinh đối với cô.



Cô Út Ly trong giờ dạy chuyên đề Quận



Cô ân cần hướng dẫn các em học sinh

Cô Ly luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cô đã đóng góp cho sự nghiệp trồng người không biết bao nhiêu học sinh ưu tú. Ngoài việc học và đọc sách, cô thường xuyên tìm hiểu thêm những kiến thức trong thực tế để có bài giảng hay, hấp dẫn. Với chuyên môn vững vàng lại có phương pháp giảng dạy khoa học, nhiều năm qua, năm nào cô cũng có học sinh đạt giải trong kỳ thi giải toán qua Internet. Không phụ lòng tin của Ban giám hiệu nhà trường, đồng nghiệp và học sinh, hưởng ứng thiết kế bài giảng E- learning, cô đã đạt giải ba cấp thành phố. Ngoài công việc chuyên môn, cô Út Ly còn tham gia tích cực vào công tác Công đoàn của nhà trường.

Không chỉ có chuyên môn vững mà cô còn tích cực tham gia phong trào văn hoá văn nghệ của nhà trường. Cô Ly không chỉ hát hay mà cô chơi thể thao rất tài tình.



Cô Ly cùng tổ tham gia trò chơi kéo co

Không chỉ giỏi việc trường, tích cực tham gia công tác xã hội mà cô còn là nàng dâu hiếu thảo, người vợ hiền mà người mẹ mẫu mực trong gia đình. Cô luôn sắp xếp công việc hợp lý để có thời gian chăm sóc gia đình. Gia đình cô lúc nào cũng hạnh phúc. Nhiều năm liền gia đình cô đạt gia đình văn hoá.

Những thành công cô đạt được mới chỉ là thành công bước đầu trong sự nghiệp trồng người nhưng nó là nền tảng, là động lực để cô làm tốt sứ mệnh trồng người góp phần đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

Cô giáo Phạm Thị Út Ly luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ chúng em nói theo.

Lê Thị Bích Liên

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội